



## TÒA GIÁM MỤC QUI NHƠN

116 Trần Hưng Đạo, Tp. Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam  
Tel: 056-3824360; Fax: 056-3828955; Email: tgmqnhon@gmail.com

# THƯ NGỎ

*Kính gửi:* Quý Cha và Quý Anh Em CCSLSQN Hải Ngoại

Kính thưa Quý Cha và Quý Anh Em,

Giáo phận Qui Nhơn đang hướng đến Năm Thánh Giáo Phận 2018, kỷ niệm 400 năm đón nhận Tin Mừng (1618-2018). Đây là một biến cố hết sức trọng đại và đầy ý nghĩa đối với giáo phận. Mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận đang nỗ lực chuẩn bị về mọi mặt, cả tinh thần lẫn vật chất.

Về mặt tinh thần, giáo phận đang có chương trình củng cố đời sống đạo đức của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn giáo xứ hay dòng tu, đồng thời đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho lương dân. Về mặt vật chất, giáo phận đang tiếp tục trùng tu các cơ sở tôn giáo đã bị chiến tranh tàn phá, hay xây dựng các cơ sở mới để đáp ứng nhu cầu phát triển của giáo phận.

Một trong những cơ sở quan trọng của giáo phận là chủng viện Làng Sông, có bề dày lịch sử hơn 150 năm, là nơi đào tạo biết bao thế hệ giám mục, linh mục, và những tông đồ giáo dân nhiệt thành là các anh em cựu chủng sinh. Trải qua thời gian chiến tranh, ngôi nhà chủng viện thân thương của chúng ta vẫn còn đó, nhưng đã bị hư hại nhiều. Giáo phận đã khởi công thực hiện dự án đại tu ngôi nhà cổ kính này để làm nơi hành hương, phục vụ các sự kiện trong Năm Thánh. Nơi này cũng sẽ trở thành một trung tâm mục vụ quan trọng của giáo phận, vì diện tích rộng rãi, thoáng mát, việc đi lại thuận tiện vì bên cạnh có đường quốc lộ đang mở từ thành phố Qui Nhơn lên.

Công cuộc đại tu gồm có: lát gạch, đóng trần, sơn sửa và trang bị các vật dụng trong những ngôi nhà hiện có; phục hồi nguyên trạng những ngôi nhà đã bị tàn phá hay tháo dỡ; xây dựng mới những công trình vệ sinh với số lượng lớn để phục vụ những cuộc tập hợp đông người; xây mới tường rào, cổng ngõ, hoa viên và các lối đi.

Đây là một công trình lớn của giáo phận, đòi hỏi nhiều kinh phí. Giáo phận tha thiết mời gọi Quý Cha và Quý Anh Em rộng tay hỗ trợ, để công trình đạt được kết quả mong muốn và kịp thời đưa vào sử dụng cho các chương trình của Năm Thánh dự tính sẽ bắt đầu từ giữa năm 2017.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban dồi dào ân sủng xuống trên Quý Cha và Quý Anh Em cùng toàn thể gia quyến.

Qui Nhơn, ngày 20 tháng 06 năm 2015  
TM Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Qui Nhơn



\* Matthêô Nguyễn Văn Khôi  
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn